

สำเนา  
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
 ครั้งที่ 1/2558  
 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558  
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายคำ บรรดาศักดิ์	ประธานสภา อบต.	คำ บรรดาศักดิ์	
2	นายนิติชา กล้าหาญ	รองประธานสภา อบต.	นิติชา กล้าหาญ	
3	นางสุกัญญา บัวสำราญ	เลขานุการสภา อบต.	สุกัญญา บัวสำราญ	
4	นายอาคม บรรดาศักดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2	อาคม บรรดาศักดิ์	
5	นายเกียรติชัย ช่างปลูก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	เกียรติชัย ช่างปลูก	
6	นายชาญชัย โต๊ะไธสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	ชาญชัย โต๊ะไธสง	
7	นายทองคุณ ไปไหน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	ทองคุณ ไปไหน	
8	นายหวั่น กุลวงศ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	หวั่น กุลวงศ์	
9	นายราชันย์ จันทร์วัน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	ราชันย์ จันทร์วัน	
10	นายชาญชัย พันอินจ่อง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	ชาญชัย พันอินจ่อง	
11	นางปราณี สมนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7	ปราณี สมนอก	
12	นายอ่อน บุญสวย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8	อ่อน บุญสวย	
13	นายพิสิทธิ์ โหมदनอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8	พิสิทธิ์ โหมदनอก	
14	นายณัฐวุฒิ การขัง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9	ณัฐวุฒิ การขัง	
15	นางนริสรา บุษย์ศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9	นริสรา บุษย์ศรี	
16	นางลูกชิ้น พิมพ์อุบล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10	ลูกชิ้น พิมพ์อุบล	
17	นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10	พงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายหมาก สมนอก	นายก อบต.โพนทอง	หมาก สมนอก	
2	นายวรากร เขียนนอก	รองนายก อบต.โพนทอง	วรากร เขียนนอก	
3	นางสาลินี บุคตาวงค์	รองนายก อบต.โพนทอง	สาลินี บุคตาวงค์	
4	นายกิตติ กิ่งแก้ว	เลขานุการนายก อบต.โพนทอง	กิตติ กิ่งแก้ว	
5	นางสาวนงคฤทธิ์ ดีสวน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	นงคฤทธิ์ ดีสวน	
6	นายวิรัตน์ โพนสงคราม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5	วิรัตน์ โพนสงคราม	
7	นายสุทิน พลเมืองดี	หัวหน้าส่วนสาธารณสุข	สุทิน พลเมืองดี	
8	นายลิขิต ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ลิขิต ประยูรสิงห์	
9	นายสมศักดิ์ เทพังเทียม	กำนันตำบลโพนทอง	สมศักดิ์ เทพังเทียม	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
10	นายสายยู ประจง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9	สายยู ประจง	
11	นางสุนทร ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุนทร ประยูรสิงห์	
12	นางอัญญาณี พิษมาก	หัวหน้าสำนักงานปลัด	อัญญาณี พิษมาก	
13	นางสาวพินิตพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์	หัวหน้าส่วนการศึกษา	พินิตพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์	
14	นายวัชรินทร์ ศรีบุญเรือง	พัฒนาการ	วัชรินทร์ ศรีบุญเรือง	

**เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.**

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว เลขาธิการสภาฯ จึงเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ

**ระเบียบวาระที่ 1**

ประธานสภาฯ

**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่นการพนันหรือเสพสุรา ด้วยปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชนเป็นระยะว่ามีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เล่นการพนันหรือดื่มสุราในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการ เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวม ซึ่งไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้กำหนดแนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและ เสพสุรา ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑ ซึ่งกำหนดสถานที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรา ๔๒ ได้กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ไว้แล้ว ซึ่งรายละเอียดได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว

ที่ประชุม

**เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558)**

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ว่ามีข้อความใด ขาดตกบกพร่อง ที่จะต้องแก้ไขหรือไม่

นายวรากร เขียนนอก

(รองนายก อบต.)

ขอแก้ไขข้อความ หน้าที่ 11 จากเดิม เห็นควรดำเนินการจุดที่ไม่มีสายดับก่อน ส่วนจุดที่มีสายดับให้ใช้งบประมาณในปีถัดไป แก้ไขเป็น เห็นควรดำเนินการในจุดที่มีสายดับก่อน ส่วนจุดที่ไม่มีสายดับให้ใช้งบประมาณในปีถัดไป

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

มีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง จดออกเสียง 1 เสียง

**ระเบียบวาระที่ 3**

ประธานสภาฯ

**เรื่องกระทู้ถาม เรื่อง งบประมาณเงินจ่ายขาด หมู่ที่ 8 โครงการฝายชะลอน้ำ**  
มีท่านสมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 8 ท่านพิสิทธิ์ โหมदनอก ได้ยื่นกระทู้ถาม ท่านผู้บริหาร เกี่ยวกับโครงการฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 8 ขอเชิญ ท่านพิสิทธิ์ โหมदनอก ได้ซักถามมา

/นายพิสิทธิ์.....

- นายพิสิทธิ์ โหมदनอก (ส.อบต.ม.8) งบประมาณจ่ายขาด หมู่ที่ 8 โครงการฝายชะลอน้ำ ด้วยโครงการดังกล่าวได้ผ่าน วาระการประชุมสภาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 แต่โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้พี่น้องหมู่ที่ 8 ได้ติดตามสอบถามจึงอยากจะทราบว่า โครงการ ดังกล่าว ล่าช้าเกินไป เป็นเพราะเหตุใด
- นายก อบต. นายวรากร เขียนนอก (รองนายก อบต.) มอบหมายให้ นายวรากร เขียนนอก รองนายก อบต. ได้ตอบกระทู้ถาม การดำเนินงานโครงการอาจจะล่าช้า เนื่องจากหลาย ๆ เดือนที่ผ่านมา อบต. ได้จัด กิจกรรมต่าง ๆ ต่อเนื่องกันมา ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม ในทุก ๆ กิจกรรม ก็ทำให้โครงการ บางโครงการดำเนินการล่าช้า สำหรับ โครงการ ฝายชะลอน้ำของหมู่ 8 ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาไปแล้ว ครั้งแรกไม่มีผู้รับจ้าง ยื่นเสนอราคา จึงได้ดำเนินการประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 ซึ่งตอนนี้ได้คู่สัญญา เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว การดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา เกิดความล่าช้าไปบ้าง ซึ่งทางผู้บริหารก็จะหาแนวทางแก้ไข โดยได้มีการ ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบล โดยมอบหมายให้แต่ละส่วน ได้ช่วยกันในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น ที่ผ่านมา การดำเนินงานล่าช้าก็ต้องขออภัยไว้ด้วย ตอนนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
- นายพิสิทธิ์ โหมदनอก (ส.อบต.ม.8) นายวรากร เขียนนอก (รองนายก อบต.) ปลัด อบต. เกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ในเมื่อก็มีงบประมาณอยู่แล้ว ควรจะเร่งรีบ ดำเนินการทุกโครงการที่ผ่านสภาแล้ว ขอให้ท่านผู้บริหารได้เร่งดำเนินการ ฝายบริหาร พร้อมจะน้อมรับคำติชม หลาย ๆ โครงการที่ดำเนินการสอบราคาไปแล้ว มีปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง จะขอให้ ปลัด อบต. ได้ชี้แจง ชี้แจง กรณี การจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่แล้วหลาย ๆ อบต. มักจะประสบปัญหา เช่นเดียวกัน คือ ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาล่าช้า และเมื่อเซ็นสัญญาแล้ว ไม่ยอมลงงาน ทางจังหวัดได้ให้แนวทาง มาตรการดำเนินการกับผู้รับจ้าง ดังนี้ กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับ หนังสือแจ้งให้เข้าทำสัญญา แล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญา ให้ทาง อบต. ทำหนังสือเตือน ให้เข้าทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขในการเข้าทำสัญญา ภายในกี่วัน และ ถ้าไม่ยอม เข้าทำสัญญาจะถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทำงาน และจะพิจารณาผู้รับจ้างเข้าเสนอราคา ต่ำสุดรายถัดไปเข้าทำสัญญา กรณีถ้าผู้รับจ้างทำสัญญาแล้วแต่ไม่ยอมลงมือทำงาน ถ้าหากค่าปรับเกิน 10% ของสัญญา ให้ผู้บริหารพิจารณา แจ้งเวียนเป็นผู้ทำงาน
- นายพงศสิทธิ์ อ่วยนอก (ส.อบต.ม.10) ขอกล่าวเสริมกระทู้ของนายพิสิทธิ์ โหมदनอก ในฐานะเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน ในส่วนของโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ต้อง ขอขอบคุณ ในส่วนที่มีปัญหาที่ต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในส่วนของพี่น้อง ประชาชน สมาชิกสภาฯ ก็ต้องตอบปัญหาให้ หักกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ส่วนในภาพรวม ผู้บริหารก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองตั้งขึ้นพิจารณา เสร็จแล้ว  
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่  
5.1 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประธานสภาฯ ผู้บริหาร ได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เพื่อให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณา ขอเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจง

นายวรากร เขียนนอก ได้รับมอบหมายจาก นายก อบต. ให้ชี้แจง ตามที่ได้รวบรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ประกาศใช้แล้วนั้น เนื่องจากมีแผน งานโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผน ทางผู้บริหารได้พิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม แต่เป็นปัญหาเร่งด่วน ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้ลงไปดูอยู่ หลังวัดสำโรงเหนือ บริเวณลำห้วยยางเดิม บริเวณจุดที่น้ำจะไหลย้อนจากลำห้วยยางเส้นใหม่ จึงจะย้อนไหลเข้ามาในเหมืองหนองพลวงลงมาถึงหนองใหญ่บ้านแท่น ปัญหาซึ่งปากทางลำห้วยยางเดิมตันขึ้น ฝ่ายบริหารจึงได้เสนอโครงการขุดลอกลำห้วยยางเดิม บ้านหนองพลวง หมู่ 10 ในส่วนของงบประมาณที่จะดำเนินการ ฝ่ายบริหารจะเสนอขอโอนงบประมาณ โครงการก่อสร้างระบบประปาแรงดัน อบต. โพนทอง ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ในตอนนี้ เนื่องจากมีโครงการขุดลอกหนองใหญ่ลงในพื้นที่ และยังไม่ทราบว่าจะดำเนินการถึงบริเวณใด ส่วนโครงการที่เสนอเพิ่มเติม จะทำให้ประชาชน ในหลาย ๆ หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์ เมื่อเปิดทางน้ำ ให้ไหลสะดวกมากขึ้น ส่วนทางน้ำเดิมก็ไม่รับผลกระทบ

นายก อบต. ชี้แจงเพิ่มเติม ปัจจุบัน เทศบาลตำบลวังหิน ได้รับงบประมาณขุดลอกลำห้วยยาง เมื่อขุดแล้วทำให้ลำห้วยลึกกว่าเดิม และได้นำดินถมเสมอหน้าฝาย ทำให้ น้ำไหลไปทางเทศบาลตำบลวังหิน กรณีถ้ามีน้ำน้อย จะไม่สามารถไหลเข้ามาในบ้านโพนทอง และบ้านอื่น ๆ จึงได้ประสานติดต่อกับทางเทศบาลตำบลวังหิน เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้ข้อสรุปว่า ให้ทาง อบต. โพนทอง ดำเนินการเปิดฝาย เพื่อให้ น้ำสามารถไหลเข้ามาในพื้นที่ อบต. โพนทอง ได้ จึงได้เสนอโครงการวางท่อส่งน้ำบริเวณฝายวัดบ้านห้วย ในส่วนงบประมาณอาจจะพิจารณาหาโอนงบประมาณมาดำเนินการต่อไป

นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก (ส.อบต.ม.10) ในฐานะที่เป็นสมาชิก อบต. ในพื้นที่ โดยสภาพความแห้งแล้งในปี เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะแหล่งน้ำเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ ที่จะมีโครงการขุดลอกหนองใหญ่ลงมา สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นจุดขายที่ดีของตำบลได้

นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ) อยากทราบว่า ถ้าดำเนินการแล้ว ทางเทศบาลตำบลวังหิน จะว่าไปปิดกั้นเส้นทางน้ำที่จะไปทางตำบลวังหินหรือไม่

นายก อบต. ในส่วนบริเวณที่จะดำเนินการ อยู่ในพื้นที่ของตำบล โพนทอง จะไม่กระทบในส่วนพื้นที่ตำบลวังหิน น้ำก็จะสามารถไหลผ่านได้ทั้งสองตำบล

เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจะเสนอผู้บริหาร
3. ผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้

แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป

ประธานสภาฯ

มีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

**มติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง**

ประธานสภาฯ

**5.2 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ขอเชิญ**  
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ

เลขานุการสภาฯ

ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. กำหนดช่วงเวลาการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาที่รองรับ เงินอุดหนุนทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนงานด้านความมั่นคง การกิจได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้ค่านิยมพื้นฐานของคนไทย มาปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม โดยต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณและทำให้โครงการพัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ส่วนโครงการพัฒนาในปีที่สองและปีที่สามของแผนพัฒนาสามปี ต้องเป็น โครงการพัฒนาที่ต้องทำต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาในปีแรก หรือเป็นโครงการพัฒนาที่จัดลำดับความสำคัญของโครงการน้อยกว่าโครงการพัฒนาปีแรกในแผนพัฒนาสามปี โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ระบุ ไว้ในโครงการพัฒนาปีแรกของแผนพัฒนาสามปีให้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพก็สามารถประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อบรรจุเข้าแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และแผนงานโครงการขนาดใหญ่ก็ บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ผู้บริหารจะต้องเสนอร่างแผนฯ ต่อสภาท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายน

/ประธานสภาฯ.....

ประธานสภาฯ

ผู้บริหารได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ซึ่งได้แจกไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ในการนำเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อที่ประชุม ผู้บริหารได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาววงศ์ฤทธิ ดีสวน  
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ตามที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ สรุปลงได้ดังนี้ เค้าโครงร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) จะประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ในปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาใน 3 ปี ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา รอบ 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก 71 โครงการ แนวทางที่ 2 ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดเจาะบาดาล ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 20 โครงการ แนวทางที่ 3 ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าการเกษตร และไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำหมู่บ้าน 21 โครงการ แนวทางที่ 4 ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 6 โครงการ แนวทางที่ 5 การบริการสาธารณสุขที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 9 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต 15 โครงการ แนวทางที่ 2 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 8 โครงการ แนวทางที่ 3 การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 9 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว แนวทางที่ 1 การจัดการศึกษาและการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 50 โครงการ แนวทางที่ 2 การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 72 โครงการ แนวทางที่ 3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 12 โครงการ แนวทางที่ 4 การพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป - โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค 20 โครงการ แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน 6 โครงการ แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพจิต 6 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แนวทางที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 4 โครงการ แนวทางที่ 2 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 21 โครงการ แนวทางที่ 3 การแก้ไขปัญหาหายาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชัน 6 โครงการ แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและองค์กรเอกชน 9 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ที่สาธารณสุขประโยชน์ และสิ่งแวดล้อม 9 โครงการ แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย การกำจัดน้ำเสีย และภาวะกลิ่น 6 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางที่ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคง

/ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.....

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบกทางน้ำ 7 โครงการ  
 แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความ  
 ปลอดภัยโดยการส่งเสริมและสนับสนุน อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 3 โครงการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แ นวทางที่ 1  
 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 17 โครงการ  
 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ  
 การพัฒนา 66 โครงการ

ประธานสภาฯ  
 มติที่ประชุม

มีท่านผู้ใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม  
 มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ด้วยคะแนนเสียง  
 15 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

6.1 เรื่องชี้แจงรายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี  
 งบประมาณ 2558

นางสุนทร ประยูรสิงห์  
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)

ชี้แจง รายรับจริง – รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 26 มิถุนายน  
 2558

รายรับจริง

ประมาณการตามข้อบัญญัติ 2558	18,000,000	บาท
หมวดภาษีอากร	119,342.94	”
หมวดภาษีจัดสรร	10,238,336.83	”
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	92,582.20	”
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,929.32	”
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	69,562	”
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,809,771	”
รวมรายรับจริง	15,341,524.29	”

รายจ่ายจริง

ประมาณการตามข้อบัญญัติ 2558	17,970,000	”
หมวดงบกลาง	239,966	”
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,121,269	”
หมวดค่าตอบแทน	40,680	”
หมวดค่าใช้สอย	1,552,361.43	”
หมวดค่าวัสดุ	723,762.46	”
หมวดค่าสาธารณูปโภค	198,860.56	”
หมวดเงินอุดหนุน	1,290,953.86	”
หมวดค่าครุภัณฑ์	101,868	”
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,000	”
รวมรายจ่ายจริง	9,404,721.31	”
คงเหลือ (รายได้จริง หัก รายจ่ายจริง)	5,936,802.98	”
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557	6,516,224.01	”

/เงินสะสม.....

	เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557	7,395,118.57	บาท
	หัก จ่ายขาดเงินสะสม	615,350	"
	คงเหลือ	6,719,768.57	"
ประธานสภาฯ	6.2 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ		
นายลิขิต ประยูรสิงห์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	รายงานโครงการที่ทำสัญญาแล้ว ได้แก่ โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โพนทอง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนลาดยางคลองอีสานเขียว บ้านลิ่งส่อง หมู่ 2 โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก สายบ้านหนองหัวบ้านใต้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ส่วนโครงการที่กำลังดำเนินการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 6 โครงการก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าหนองรังกา หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ 8 ส่วนโครงการที่กำลังจะดำเนินการประกาศสอบราคา ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4, 7, 8, 9, 10 ทั้งในส่วนข้อบัญญัติงบประมาณและเงินจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 5		
ประธานสภาฯ	6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		
นางสาวพินิจพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์ (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ)	ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมที่จะดำเนินการ ได้แก่ โครงการครูพระสอนศีลธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพระสงฆ์ในวันของตำบล โพนทอง โครงการส่งเสริมศิลปะเพลงพื้นบ้าน โครงการประกวดแข่งขัสดมมนต์หมู่บ้านอนุรักษ์ภูษะ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 2 โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก กำลังดำเนินการอยู่ ส่วนกำหนดการต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง		
ประธานสภาฯ	6.4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		
นางอัญญาณี พิษมาก (หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ)	ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนส่งเสริมในการจัดการศพตามประเพณี พ .ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมในการจัดการศพตามประเพณี จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ซึ่งคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจะต้องมีอายุ 60 ปี มีสัญชาติไทย ครอบครัวยากจนตามข้อมูล จปฐ . กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจน ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ กรณีผู้สูงอายุยากจน และไม่ได้รับการสำรวจ จปฐ . ให้นำยกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง รายชื่อครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ . ปี 2558 (ด้านรายได้) ของตำบลโพนทอง คือ นางโค แพนไฮสง บ้านหนองหัว มีท่านผู้ใดมีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่		
ประธานสภาฯ	ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมการจัดทำแผน ซึ่งสมาชิกทุกท่านก็ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ อยากขอปรึกษาหารือในเรื่องของการทำงานร่วมกัน ซึ่งต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทุกหมู่บ้าน เกี่ยวกับการทำงาน ของผู้รับจ้าง ซึ่งค่อนข้างช้า ขอเสนอแนะ ถ้าโครงการที่ไม่เกิน 100,000 บาท ควรมอบหมายให้ผู้รับจ้างในพื้นที่ดำเนินการเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการไปด้วยความรวดเร็ว งานจะได้มีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์ ส่วนการให้ความ		
นายสมศักดิ์ เทพเที่ยม (กำนันตำบลโพนทอง)			



ช่วยเหลือความเดือดร้อน กรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น วัตภัย อุทกภัย ด้วยที่ผ่านมา หมู่ 10 ได้เกิดวัตภัย แต่การให้ความช่วยเหลือของผู้บริหารค่อนข้าง ลำช้า ขอให้ช่วยเหลือช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้น โครงการก่อสร้างพื้นฐาน ถนนหนทางต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่น ถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นหลุมเป็นบ่อ อาจจะใช้รถซีแพคมาเทเพื่อป้องกันปัญหาเฉพาะหน้า เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ ในหมู่บ้าน ให้จัดทำโครงการให้มั่นคงแข็งแรง ให้เกิดความคุ้มค่า เมื่อก่อนการดำเนินงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำได้มาตรฐานกว่าปัจจุบัน ซึ่งฝาปิดรางระบายน้ำในหมู่บ้าน ก็แตกหัก เกรงว่าจะเกิดอันตรายในหมู่บ้าน เพราะ เงินในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยมี เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนมิตรภาพทางยูเทิร์นเข้าบ้านหนองพลวง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ได้ปรึกษากับท่านนายอำเภอ ท่านนายอำเภอแนะนำให้ทาง อบต. และฝ่ายปกครองได้ทำหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาให้ เพราะจุดบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เกี่ยวกับการจราจร มีรถเป็นจำนวนมากมายูเทิร์นบริเวณนี้ เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ เกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ราชการ ควรจะปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามทางเข้า อบต. อยากให้สมาชิก ผู้บริหาร ได้ช่วยกันปลูกคนละต้น หรือหลายต้นแล้วแต่ช่วยกัน เพื่อให้ดูสวยงาม สิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณ อบต. โดยเฉพาะบริเวณหน้าที่ทำการ อบต. ก็อยากให้ปรับปรุงให้เหมาะสม เมื่อมีการก่อสร้างห้องน้ำก็ควรปลูก ไม้ประดับ ไม้ประดับ มีที่นั่ง พักผ่อนหย่อนใจ ที่สบู่หรี เพื่อเป็นที่เช็ดหน้าซู่ตาตำบลเรา เรื่องป้ายทางเข้าหมู่บ้านที่ตัวหนังสือเป็นโลหะหรือสแตนเลส ที่มี 2 ภาษา อยากให้ดำเนินการให้ เพราะตำบลเราอยู่ติดถนนสายเอเชีย เมื่อพี่น้องชาวต่างชาติผ่านไปมา เรื่องเครื่องขยายเสียงในหมู่บ้าน ก็มีปัญหา อยากให้ทาง อบต. ช่วยดำเนินการซ่อมแซมให้ เรื่องขยะในหมู่บ้าน เมื่อก่อนท่านผู้บริหารท่านเดิม ทาง อบต. ได้แจกถังขยะยางรถยนต์ให้ทางหมู่บ้าน แต่ไม่มีรถเก็บขยะ อยากให้ อบต. ทำสถานที่ในการกำจัดขยะ เรื่องการอบรมเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ อยากให้ทาง อบต. จัดอบรมวิปัสสนาร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคี ระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งมีสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่บ้านไร่ปลายตะวัน ที่วังน้ำเขียว อาจจะไปสัก 1 คืน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

อยากให้ช่วย ติดตามเกี่ยวกับการจัดทำบัตรผู้พิการของนายวัลลภ โพนสงคราม ให้ด้วย เพราะได้มาติดต่อไว้กับเจ้าหน้าที่แล้ว

นายวรกร เขียนนอก  
(รองนายก อบต.)

ในส่วนของบัตรผู้พิการจะติดตามกับนักพัฒนาชุมชนให้ ตามที่ท่านกำหนด ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง กร ณีตกลงราคา ถ้าในพื้นที่ใดหมู่บ้านใด มีผู้รับเหมาก็สามารถดำเนินการได้ ถ้าเป็นโครงการที่จะจ้างแรงงาน ก็ต้องระบุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ตั้งแต่แรก สำหรับโครงการที่ไม่ใช่เครื่องจักรมากก็จะพยายามจ้างผู้รับจ้างในพื้นที่ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัย สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีความเข้าใจข้อระเบียบที่คลาดเคลื่อน แต่น้อมรับ ต่อไปก็จะ พยายามให้ความช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้น เรื่องรางระบายน้ำ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการ เรื่องไฟฟ้าตามถนน ได้ประสานทางหลวงไปแล้ว ซึ่งทางหลวงบอกว่าได้บรรจุไว้ในแผนแล้ว จะติดตามอีกครั้งหนึ่ง การจัดทำโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในตำบล

ก็ต้องกระจายไปให้ทุกหมู่บ้าน ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ  
ที่ทำการ อบต. และจะมีการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จะมีการสาธิตและ  
ขยายพันธุ์พืช ก็คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่อไป ในปีนี้ก็จะดำเนินการก่อสร้าง  
ห้องน้ำที่ทำการ อบต. . เพิ่ม ในปีต่อไปก็จะมีการปรับปรุงระบบน้ำโดยใช้ถังแซก  
ส่วนป้ายหมู่บ้าน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการอยู่ ลักษณะเป็น นป้ายอะคริลิก ถ้าผู้รับจ้าง  
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ก็จะพิจารณาเปลี่ยนผู้รับจ้างรายใหม่ เครื่องขยายเสียง  
หอกระจายข่าว ถ้าหมู่บ้านใดมีปัญหาให้แจ้งมาที่ อบต. . เกี่ยวกับเรื่องขยะ  
ได้มีโอกาสไปอบรมเกี่ยวกับ กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สั่งห้ามไม่ให้พื้นที่ใดเปิดบ่อขยะใหม่ เนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี  
จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะ โดยให้แต่ละพื้นที่จัดหารถเก็บขยะไปทิ้งที่ศูนย์  
โดยการกำจัดขยะอาจจะใช้แบบโอเพ่นคัมหรือคอนโทรลคัมก็แล้วแต่ โดยจะมี  
ศูนย์กลางอยู่เป็นโซนพื้นที่ต่าง ๆ

นายเกียรติชัย ช่างปลูก  
(ส.อบต.ม.4)

เสนอให้มีการประชุมตลอดวัน และมีปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

1. ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านมะค่า หมู่ 4

2. ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน

3. ปัญหาท่อระบายน้ำ อยากรได้ผาตะแกรงที่ได้มาตรฐาน เพื่อปิดท่อระบายน้ำ

ซึ่งท่านรองนายกได้เคยรับปากจะดำเนินการให้ และขอขอบคุณทาง อบต. ที่ให้ความ  
อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำประปา

นายอาคม บรรดาศักดิ์  
(ส.อบต.ม.2)

เรื่องน้ำลำห้วยที่บ้านลึงสอง ซึ่งเป็นต้นน้ำ อยากรให้ฝ่ายบริหารได้ไปสำรวจ  
ทางสาธารณะที่น้ำจะไหลลงลำห้วย

นายอ่อน บุญสวย  
(ส.อบต.ม.8)

โครงการฝายชะลอน้ำบ้านไต้ ไม่แนใจว่าจะได้ขนาดตามที่ระบุไว้หรือไม่ อยากรให้ทาง  
ผู้บริหารได้ดูแลให้ด้วย และในเรื่องดิน ไม่แนใจว่าจะมีเพียงพอหรือไม่  
กรณีดินที่จะใช้ในโครงการฝายชะลอน้ำ หมู่ 8 มีเพียงพอแน่นอน

นายลิขิต ประยูรสิงห์  
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ตามที่ทางสมาชิกได้ติดตามไปดู โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ไม่แนใจว่าความกว้าง  
จะได้ตรงตามแบบหรือไม่

นายพิสิทธิ์ โหมदनอก  
(ส.อบต.ม.8)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 100 เมตร ของหมู่ที่ 4 ยังคงมีอยู่หรือไม่ และเรื่องไฟฟ้า  
อยากรให้เร่งดำเนินการให้ด้วย

นายชาญชัย โต๊ะไฮสง  
(ส.อบต.ม.4)

กล่าวชื่นชม สมาชิกสภาฯ ทุกคนที่ได้ทำหน้าที่ ที่ได้นำปัญหาต่าง ๆ มาเสนอต่อ  
ที่ประชุม และขอเสนอเพิ่มเติมจากที่ท่านก้านันเสนอ เกี่ยวกับถนนทางเข้าหมู่บ้าน  
หนองพลวง อยากรให้ผู้บริหารได้พิจารณาแก้ไข และเรื่องผาปิดรางระบายน้ำ  
ที่บ้านหนองพลวง โครงการที่ยังค้างอยู่ให้เร่งดำเนินการ ในส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านหนองพลวง ก็ขอให้รีบเร่งดำเนินการ

นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก  
(ส.อบต.ม.10)

กรณีรางระบายน้ำที่บ้านมะค่า ที่ท่านสมาชิกได้ถ่ายภาพมาก็จะดำเนินการให้  
ส่วนเรื่องถนน คสล. 100 เมตร ถ้ายังไม่สิ้นปีงบประมาณ ก็ยังคงมีอยู่ เรื่องไฟฟ้า  
มอบหมายกองช่างประสานทางหมู่บ้าน ส่วนตะแกรงผาปิดบ้านหนองพลวง  
ดำเนินการแล้ว

นายวารากร เขียนนอก  
(รองนายก อบต.)

ในกรณีที่ท่านก้านัน ได้เสนอแนะ ได้ดำเนินการให้ทุกเรื่อง ส่วนถนนทางเข้าหมู่บ้าน  
หนองพลวง ได้ปรึกษากับท่าน ส.จ. ท่าน ส.จ. บอกไม่ให้เกรด เกรงว่าฝนตกมา

นายก อบต.

จะทำให้ถนนและ ในปีงบประมาณ 2559 ก็จะได้งบประมาณจาก อบจ. ก่อสร้างเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งท่านจะติดตามให้ ในส่วนของโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ภายใน อบต. ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ แต่ก็พยายามปรับปรุง ให้ดีขึ้น เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างจุดบริเวณยูเทิร์นเข้าบ้านหนองพลวง บนถนนทางหลวง ได้เคย ประสานกับทางหลวงแล้ว เป็นเรื่องที่ยาก เพราะอาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ ของทางหลวง นอกจากนี้ มีเรื่องที่จะขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ผู้นำ ทุกหมู่บ้าน กรณีมีปัญหา เล็ก ๆ น้อย ๆ ในหมู่บ้าน อยากให้ท่านได้ขอความร่วมมือ กันภายในหมู่บ้าน ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยกัน ทาง อบต. ก็จะได้ไปมีส่วนร่วมด้วย ในส่วนของปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกได้เสนอมา ผู้บริหารก็จะพยายามแก้ไขให้ ในส่วนโครงการของบ้านแท่น ก็จะดำเนินการจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนดำเนินการ ในต้นเดือนที่ผ่านมา ทางท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ได้มานิเทศงาน ของ อบต. ในเขตอำเภอสีดา เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานของทุก อบต. ในการ นิเทศงานครั้งนั้น ท่านท้องถิ่นจังหวัดได้ให้ โอกาสเสนอโครงการเพื่อขอเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ซึ่งได้เสนอโครงการประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 โดยได้จัดส่ง ไปแล้ว ในส่วนของปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้านก็ขอให้สมาชิกได้เข้ามาพูดคุยกัน อยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันดูแลภายในหมู่บ้าน มีปัญหาอะไรก็ให้เสนอมา มีท่านผู้ใด มีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงกล่าวปิดประชุม

ประธานสภาฯ

#### ปิดประชุมเวลา 13.50 น.

- (ลงชื่อ)                      สุกัญญา บัวสำราญ                      ผู้ตรวจงานการประชุม  
(นางสุกัญญา บัวสำราญ)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
- (ลงชื่อ)                      ณัฐวุฒิ การขังด                      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายณัฐวุฒิ การขังด)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
- (ลงชื่อ)                      พิสิทธิ์ โหมदनอก                      คณะกรรมการฯ  
(นายพิสิทธิ์ โหมदनอก)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
- (ลงชื่อ)                      ปราณี สมนอก                      เลขานุการคณะกรรมการฯ  
(นางปราณี สมนอก)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
- (ลงชื่อ)                      คำ บรรดาศักดิ์                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง  
(นายคำ บรรดาศักดิ์)